



กรุงเทพประกันภัย มุ่งพัฒนายั่งยืน



SE เปลี่ยนใจ

✔ ดีด้วย ธนเงินอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท กรุงเทพประกันภัย มินิโอบายยีดมันการ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีพันธกิจที่มุ่งเน้นที่จะให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและสามารถวัดผลได้ เพื่อที่พันธมิตรจะสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในระยะยาว เพื่อให้สังคมโดยรวมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี เติบโตไปพร้อมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน

ไม่ว่าจะเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และถือเป็นหน้าที่ในการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาด้านนี้ของบริษัท

ให้การสนับสนุนกิจกรรมสังคมเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ รวมถึงการอนุรักษ์โบราณวัตถุซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย

การจัดสรรงบประมาณสำหรับการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่ผู้ด้อยโอกาส โดยให้ความสำคัญกับการศึกษาในสาขาอาชีพที่ประเทศไทยขาดแคลนเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

รณรงค์การสร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดความร่วมมือจากหลากหลายองค์กรในการดำเนินโครงการต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และสามารถขยายความช่วยเหลือหรือการดำเนินกิจกรรมได้อย่างกว้างขวางและครอบคลุมท้องถิ่นทุรกันการของประเทศได้อย่างทั่วถึง



อย่างไรในปี 2561 บริษัทได้มีการดำเนินกิจกรรม เพื่อให้การสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข บรรเทาสาธารณภัย การพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม อาทิ

ด้านการศึกษา

สมทบทุนมูลนิธิต่างๆ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิอานันทมหิดล จำนวน 4 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน

สนับสนุนทุนในมูลนิธิชัยพัฒนา จำนวน 2.5 ล้านบาท เพื่อดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ ช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา สิ่งแวดล้อม และพัฒนาสังคม

สมทบทุนโครงการบัณฑิตคืนถิ่น จำนวน 1.5 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

บริษัทยังได้มอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2537 ถึงปัจจุบัน โดยในปี 2561 ได้มอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 25 จำนวน 49 ทุน เป็นทุนให้เปล่า ที่สนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งที่ผ่านมามีนักเรียนรับทุนการศึกษาไปแล้วรวมทั้งสิ้น 605 ทุน เป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 102 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทยังมีโครงการปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และจิตสาธารณะให้แก่นักเรียนทุนด้วย

ด้านสาธารณสุข

● โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

บริษัทยังร่วมกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อให้บริการรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรมแก่ผู้ป่วยที่ด้อยโอกาส ซึ่งมีประชาชนมาใช้บริการหน่วยแพทย์ฯ อย่างเนืองแน่นกว่า 5,000 คน พร้อมมอบลิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ให้แก่ผู้มารับบริการ รวมถึงเด็กๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร อ.ภูพาน และโรงเรียนบ้านค้อน้อย อ.อุบลราชธานี จ.สกลนคร

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2531 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 30 ปี โดยมีเจตนารมณ์เพื่อช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยของประชาชนในถิ่นทุรกันดารที่ขาดโอกาสการได้รับบริการทางการแพทย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

● มอบเครื่องผ่าตัดต่อกระดูก

บริษัทยังได้มอบเครื่องผ่าตัดต่อกระดูกด้วย

คลื่นเสียงความถี่สูง มูลค่า 2.5 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก โดยเครื่องผ่าตัดต่อกระดูกดังกล่าวเป็นอุปกรณ์ที่โรงพยาบาลขาดแคลนและใช้ในการรักษา ซึ่งเป็นเครื่องมือในการรักษาผู้ป่วยยากไร้ในถิ่นทุรกันดารใน อ.อุ้มผาง และพื้นที่ใกล้เคียงให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดี

● โครงการห้องน้ำสะอาดเพื่อน้อง

อีกหนึ่งโครงการที่ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องในโครงการ 70 ปี บริษัทได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารที่มีความขาดแคลนเรื่องห้องน้ำที่ถูกละเลย โดยตั้งเป้าไว้ 70 โรงเรียน และได้ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำไปแล้ว 54 โรงเรียน คงเหลืออีก 16 โรงเรียน ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 7 โรงเรียน และอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกเพิ่มเติมอีก 9 โรงเรียน คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้ง 70 โรงเรียนภายในปี 2562 นี้

ด้านบรรเทาสาธารณภัย

● ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว

บริษัทได้ร่วมกับบริษัท กรุงเทพประกันภัย (ลาว) และมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จำนวน 109 ล้านบาท หรือคิดเป็นเงินไทย 4.1 แสนบาท ให้แก่ เอกอัครราชทูตและอัครราชทูตที่ปรึกษา ณ เวียงจันทน์ จากเหตุการณ์เขื่อนเซเปียน-เซินน้ำน้อยแตกจนทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน ส่งผลให้ประชาชน สปป.ลาว ได้รับความเดือดร้อน

ด้านการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม

● โครงการ Bhappy

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุงเทพ ประกันชีวิต และโอไออิ กรุงเทพประกันภัย ร่วมกันจัดกิจกรรม Bhappy ครั้งที่ 11 ตอน ร่วมแรงร่วมใจสร้างฝายสร้างป่า คืนคุณค่าให้แผ่นดิน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ จ.กาญจนบุรี โดยคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาของทั้ง 4 องค์กรกว่า 200 คนร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์น้ำและป่า และในโอกาสนี้ผู้บริหารทั้ง 4 องค์กรได้ร่วมกันมอบเงินสนับสนุนกระเบื้องปูพื้นอาคารเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่เยาวชนและอาหารวัวแดง รวมเป็นเงินจำนวน 3.3 แสนบาท

● ส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมชาวบ้าน

บริษัทได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรม



ชาวบ้าน จ.มุกดาหาร ซึ่งริเริ่มมาตั้งแต่ ปี 2538 จนถึงปัจจุบัน โดยฝึกอบรมชาวบ้านทำงานสาน ตะกร้าจากเส้นพลาสติก สานเสื่อกก ผ้าขาวม้า ทอมือสิริธรรมชาติ พร้อมจัดหาผู้เชี่ยวชาญในการ สอนและพัฒนาวิธีการผลิต จัดหาวัตถุดิบ และ หาดตลาดรองรับสินค้า เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ในพื้นที่มีอาชีพเสริม ทำมีรายได้เพิ่มขึ้น อันนำไปสู่การมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

● โครงการสปาใจ

กรุงเทพประกันภัย ได้ส่งเสริมพร้อมเปิดโอกาส ให้พนักงานทุกระดับเข้าร่วมปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิ ภาวนา เพื่อสร้างความสุข และพัฒนาคุณภาพ ชีวิตในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยในปี 2561 บริษัทได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น ทั้งหมด 4 ครั้ง ณ สำนักปฏิบัติธรรมแสงธรรม ส่องชีวิต สาขาปากช่อง จ.นครราชสีมา

● ทอดผ้าป่ามหาบังสุกุล

กรุงเทพประกันภัย ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า มหาบังสุกุล ประจำปี 2561 โดยมียอดเงินทำบุญ จำนวน 1.4 ล้านบาท ณ วัดวังเพิ่ม-พระภาวนา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นสาขาของวัด ดอยธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร

● จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการศึกษาเรียนรู้ แหล่งโบราณคดีบ้านพรหมทินใต้ จ.ลพบุรี

บริษัทได้ให้การสนับสนุนคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ดำเนินการฟื้นฟูแหล่ง โบราณคดีและอนุรักษ์วัตถุโบราณ ในแหล่งโบราณคดี บ้านพรหมทินใต้ จ.ลพบุรี ตั้งแต่ปี 2550 จนถึง ปัจจุบัน โดยในปี 2561 บริษัทได้จัดสัมมนาเชิง ปฏิบัติการและศึกษาเรียนรู้ ในหัวข้อมรดกศิลป วัฒนธรรมในภาคกลางและทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ ไทยพวนวัดบ้านทราย และแหล่งโบราณคดีชุมชน พรหมทินใต้ ให้แก่คณะครู กศน. จ.ลพบุรี และ พิพิธภัณฑ์เครือข่าย ■